

# Viettel được vinh danh là doanh nghiệp dẫn đầu về tác động xã hội

08:37 09/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Theo bảng xếp hạng “Change the world 2024” của Fortune, Viettel đứng thứ 3 trong hơn 50 doanh nghiệp toàn cầu có đóng góp quan trọng vào phát triển bền vững, tác động tích cực đến xã hội.**

“Change the world” là bảng xếp hạng của Fortune, được thực hiện thường niên từ 2015 đến nay, tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào phát triển bền vững có tác động tích cực đến xã hội.

Đứng thứ nhất trong “Change the world 2024” là nhóm doanh nghiệp Space X, GHG Sat, Rocket Lab vì phát triển các vệ tinh theo dõi phát thải. Grab Holdings đứng thứ hai vì đã hỗ trợ tài chính cho người làm việc thời vụ và các nhà bán hàng nhỏ lẻ. Viettel đứng thứ ba vì các nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục tại Việt Nam và 10 thị trường nước ngoài mà Viettel đầu tư thông qua dự án Internet trường học. Tiếp theo trong bảng xếp hạng là Maven Clinic, Cisco, Alibaba, Walmart, eBay, v.v...



*Viettel phát triển các ứng dụng số phục vụ giáo dục như Viettel Study và K12Online giúp hàng triệu người dùng dạy và học trực tuyến, tra cứu học liệu.*

Viettel là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đứng trong bảng xếp hạng này. Ở châu Á, có 8 doanh nghiệp đạt xếp hạng, hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ, thương mại điện tử, năng lượng, nông nghiệp. Viettel cũng là doanh nghiệp duy nhất hoạt động trong lĩnh vực viễn thông vào bảng xếp hạng năm nay.

Trong 10 năm, bảng xếp hạng đã vinh danh nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn nhất thế giới như Alphabet, Microsoft, Meta, Apple, Intel, Qualcomm, Nvidia, Tencent. Các công ty lọt vào danh sách này đều thể hiện vai trò tiên phong trong việc giải quyết các vấn đề lớn của thế giới, từ biến đổi khí hậu, bất bình đẳng đến sức khỏe cộng đồng. Fortune đánh giá các doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí bao gồm tác động xã hội có thể đo lường như phạm vi, bản chất và tính bền vững của hoạt động và mức độ đổi mới, sáng tạo của hoạt động so với các công ty cùng ngành.

**Top 10 bảng xếp hạng “Change the world 2024” của Fortune**

Xếp hạng	Công ty	Tác động xã hội
1	Nhóm SpaceX, GHG Sat, Rocket Lab	Hệ thống vệ tinh theo dõi phát thải từ các ngành công nghiệp.
2	Grab Holdings	Hỗ trợ tài chính cho người lao động thời vụ và các nhà bán hàng nhỏ lẻ.
3	Viettel Group	Kết nối internet cho 46.000 cơ sở giáo dục, cải thiện chất lượng giáo dục và thu hẹp khoảng cách số.
4	Maven Clinic	Hỗ trợ nhân sự từ 2.000 doanh nghiệp tiếp cận tư vấn sức khỏe sinh sản.
5	Ello Technology	Ứng dụng dạy đọc cho hơn 30.000 trẻ em.
6	Globant	Phát triển bếp và nhiên liệu sinh học giảm phát thải ở các khu vực nông thôn.
7	Nhóm Cisco, Cognizant	Hướng dẫn khoa học máy tính và ứng dụng công nghệ mới cho hàng triệu học sinh và người đi làm.
8	Alibaba Group	Cung cấp giải pháp toàn trình để các nhà bán lẻ tương tác với khách hàng.
9	Commercial International Bank	Giúp 26.000 nghìn nông dân tiếp cận các khoản vay phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.
10	Honeywell International	Chuyển đổi mô hình sản xuất trong đại dịch để tạo ra lợi nhuận trong và tạo ra nguồn cung khẩu trang mới trong bối cảnh trang bị y tế này khan hiếm.

*Viettel đứng thứ 3 trong hơn 50 doanh nghiệp toàn cầu có đóng góp quan trọng vào phát triển bền vững.*

Viettel được đánh giá cao nhờ đóng góp cho chất lượng giáo dục - một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc - thông qua sáng kiến Internet trường học. Kết quả này khẳng định vai trò dẫn đầu của Viettel trong lĩnh vực hạ tầng số, với cách làm sáng tạo và tác động tích cực bền vững đến xã hội.

Internet trường học là sáng kiến phi lợi nhuận được triển khai từ năm 2008 với mục tiêu cung cấp kết nối internet cho 100% cơ sở giáo dục tại Việt Nam. Đến nay, chương trình đã kết nối internet miễn phí cho hơn 46.000 cơ sở giáo dục trên khắp 63 tỉnh thành và hơn 10 quốc gia, đặc biệt là

các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Tính đến năm 2024, chương trình đã giúp 25 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên tiếp cận internet, góp phần tăng tỷ lệ tiếp cận internet ở Việt Nam từ 15% lên 85%.

Với chi phí đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng trong 16 năm triển khai, Viettel đã phát triển hạ tầng số phục vụ giáo dục, bao gồm hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng xử lý dữ liệu, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin ngành giáo dục và các thiết bị kết nối tại các trường học. Hạ tầng số này giúp giáo viên, học sinh truy cập internet, các ứng dụng dạy và học trực tuyến. Cùng với đó, Viettel cũng phát triển các ứng dụng số phục vụ giáo dục như Viettel Study và K12Online giúp hàng triệu người dùng dạy và học trực tuyến, tra cứu học liệu trong chương trình từ tiểu học đến phổ thông.

Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết: “Với sứ mệnh phổ cập internet, Viettel kết nối bằng siêu rộng bằng cáp quang cho tất cả các trường học, tạo điều kiện cho các ứng dụng dạy và học bùng nổ. Không chỉ cung cấp hạ tầng kết nối, Viettel có trách nhiệm nghiên cứu, phát triển các công nghệ phục vụ ngành giáo dục, cung cấp các ứng dụng, nội dung, triển khai xây dựng CSDL quốc gia về Giáo dục, triển khai hệ thống giáo dục điện tử, bao gồm xây dựng kho tài liệu học trực tuyến, hệ thống dạy và học trực tuyến...”.

Mới đây, theo đánh giá của Brand Finance, Viettel cũng là doanh nghiệp Việt Nam được đánh giá cao nhất về phát triển bền vững và là thương hiệu viễn thông mạnh nhất châu Á năm 2024.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/viettel-duoc-vinh-danh-la-doanh-nghiep-dan-dau-ve-tac-dong-xa-hoi>